

คำแนะนำสำหรับการเดินทางไปสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

ทั่วไป อาร์เจนตินามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข มีสภาพแวดล้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปิดกว้างต่อการท่องเที่ยว มีสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม และการแพทย์ที่ดี โดยเฉพาะภายในกรุงบัวโนสไอเรส

การเข้าเมือง อาร์เจนตินามีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต/ราชการและหนังสือเดินทางธรรมดา กับประเทศไทย ทำให้คนไทยสามารถเดินทางเข้าอาร์เจนตินาและพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

การเดินทางจากสนามบิน ควรติดต่อใช้บริการบริษัทแท็กซี่ภายในสนามบิน ซึ่งมีให้เลือกหลายบริษัท (ตั้งอยู่หลังขั้นตอนการตรวจสัมภาระโดยเครื่อง X-Ray) เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยกว่าการเรียกแท็กซี่ภายนอกสนามบิน มีค่าบริการประมาณ 250 – 300 เปโซ/เที่ยว

สิ่งของต้องห้าม อาร์เจนตินาเข้มงวดกับสิ่งของที่นักท่องเที่ยวจะนำเข้าประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ ของสด และอาหารต่าง ๆ โดยหากจะนำผลิตภัณฑ์อาหารเข้าประเทศควรเป็นสินค้าที่บรรจุในหีบห่อสำหรับวางขายในร้านค้า โดยยังไม่ได้เปิดออก มิเช่นนั้นอาจถูกปฏิเสธการนำเข้าประเทศได้

การแลกเงินตราต่างประเทศ สามารถแลกเงินเปโซที่สนามบิน แต่ควรแลกในจำนวนน้อย และแลกเพิ่มเติมในเมือง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนภายในกรุงบัวโนสไอเรสดีกว่าที่สนามบินมาก นอกจากนี้ การแลกเงินเปโซกับเคาน์เตอร์ที่สนามบินหรือธนาคาร นักท่องเที่ยวควรเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน มิฉะนั้นจะไม่สามารถแลกเงินคืนหากมีเงินเปโซเหลือได้ ในย่าน shopping และ walking street มักมีคนเชิญชวนให้แลกเงินตามท้องถนนอยู่เสมอ ซึ่งควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมักถูกหลอก ได้รับธนบัตรปลอมหรือเงินสกุลอื่นซึ่งมีค่าน้อยกว่ามาก หรืออาจถูกฉกชิงวิ่งราวเงินไปเลย

นโยบายการควบคุมเงินตราต่างประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลอาร์เจนตินาพยายามควบคุมมิให้เงินตราต่างประเทศไหลออกจากประเทศอย่างเข้มงวด ส่งผลให้มีการออกกฎหมายบังคับให้นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องชำระค่าทัวร์ และค่าบริการท่องเที่ยวอื่น ๆ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งบังคับให้การใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับชำระค่าบริการต่าง ๆ ในประเทศต้องเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐด้วย

ระบบการทำธุรกรรม มีความซับซ้อน ล่าช้า และเสียดำเนินสูงมาก สำหรับบัตรเดบิตธนาคารไทย เช่น บัตร visa electron สามารถใช้เบิกเงินสดสกุลเปโซจากตู้กดเงินสดของท้องถิ่นได้แต่ต้องเสียดำเนินมากกว่า 1,000 บาท/ ครั้ง

ภาษา ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการ และชาวอาร์เจนตินาทั่วไปไม่พูดภาษาอังกฤษ

ไฟฟ้า อาร์เจนตินาใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างจากประเทศไทย ดังภาพ



โทรศัพท์ สามารถเปิดใช้บริการ roaming โทรศัพท์จากประเทศไทย นอกจากนี้ ในที่สาธารณะมักมีสัญญาณ Wi-fi เพื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้ฟรี

หมายเลขโทรศัพท์ รหัสประเทศอาร์เจนตินา 54 รหัสกรุงบัวโนสไอเรส 11 รหัสหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 15 กดจากประเทศไทยเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 54-911 (กด 911 แทน 15)

ปัญหาอาชญากรรม อาชญากรรมขนาดเล็ก (ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย) ตามท้องถนนมีอยู่เป็นประจำใน กรุงบัวโนสไอเรสและเมืองใหญ่ต่างๆ นักท่องเที่ยวควรระวังกระเป๋า/ คอมพิวเตอร์/ เครื่องประดับ/ นาฬิการาคาแพง/ ทรัพย์สินต่างๆ เป็นพิเศษเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เช่น บนรถประจำทาง/ รถไฟใต้ดิน/ สถานีรถไฟใต้ดิน และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ถนน Florida ซึ่งเป็น walking street ใจกลางเมืองและบริเวณ La Boca ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของระบำ Tango เป็นแหล่งท่องเที่ยวห่างออกไปจากใจกลางเมือง โดยคนร้ายมีการลงมือเป็นทีม นิยมใช้วิธีหลอกถามหรือชวนคุยเพื่อดึงความสนใจขณะที่ให้เพื่อนมีจิวาชิพเข้ามาฉกกระเป๋าและของมีค่าไปโดยไม่รู้ตัว รวมทั้งมีการใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ อาทิ ใช้สารเคมีกลิ่นแรงป้ายเสื้อผ้าโดยอ้างว่าเป็นมุลอก และเข้ามาช่วยเหลือทำความสะอาด ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงควรระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรพกหนังสือเดินทางติดตัวและควรถ่ายสำเนาไว้ รวมถึงไม่ควรพกเงินสดทั้งหมดไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งเหตุการณ์อาชญากรรมเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาเมื่อตกเป็นเหยื่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ ขอให้แจ้งความที่สถานีตำรวจของท้องที่ที่เกิดเหตุและติดต่อสถานเอกอัครราชทูตในโอกาสแรก เพื่อขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นที่จำเป็น เช่น การออกหนังสือเดินทางชั่วคราว การเข้าถึงการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีบาดเจ็บ การติดต่อญาติและช่องทางการติดต่อทางการท้องถิ่น เป็นต้น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส (5411) 4780-0555, 4783-6412 ในกรณีฉุกเฉินนอกเวลาราชการ (5411) 4788-8038 หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (5411) 3400-3987 หากโทรจากโทรศัพท์ประเทศไทย กด (54911) 3400-3987

ยาเสพติด อาร์เจนตินาเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดที่สำคัญในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคเคน และอนุพันธ์ของโคเคน ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจำนวนผู้เสพในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ตามมา และจำนวนคดีการลักลอบขนยาเสพติดออกนอกประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีประเทศปลายทางที่ยุโรปและเอเชีย ดังนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้เสพยาเสพติด ตลอดจนระมัดระวังการรับฝากกระเป๋า หรือสัมภาระอื่น ๆ จากบุคคลแปลกหน้าเพื่อนำกลับประเทศไทย

สาธารณสุข อาร์เจนตินาถูกบรรจุในรายการประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้เหลืองขององค์การอนามัยโลก ดังนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางไปอาร์เจนตินาอย่างน้อย 10 วันล่วงหน้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้เหลืองระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

สอท. ณ กรุงบัวโนสไอเรส

สถานะ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557